



Bản Hướng dẫn Nhanh: Dental Health Services (DHS) (Dịch vụ Sức khỏe Răng Miệng)

DHS là nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe răng miệng công lớn nhất ở Tây Úc, được chính phủ tiểu bang tài trợ, và lịch sử của cơ quan có từ năm 1926 khi Bộ Y Tế thuê người nha sĩ công đầu tiên.

Dịch vụ của chúng tôi

Dental Health Services (DHS) (Dịch vụ Sức khỏe Răng Miệng) cung cấp các dịch vụ nha khoa cho công chúng ở Tây Úc theo các lớp dịch vụ sau đây.

School Dental Service (SDS) (Dịch vụ Nha khoa ở Trường)

School Dental Service (SDS) (Dịch vụ Nha khoa ở Trường) là một chương trình chăm sóc y tế công, cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng tổng quát miễn phí cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi hoặc cho đến cuối lớp 11, đang học tại một trường được Bộ Giáo Dục Tây Úc công nhận.

SDS được cung cấp khắp tiểu bang tại các trung tâm trị liệu nha khoa (dental therapy centres DTC) cố định và lưu động đặt chung một chỗ với một số trường.

Học sinh được chăm sóc răng miệng đợt đầu trong năm học đầu tiên và sau đó được đăng ký vào danh sách chờ để được khám răng vào một ngày khác trong tương lai tùy theo các nhu cầu lâm sàng của học sinh. Chăm sóc nha khoa khẩn cấp được cung cấp khi cần.

Dịch vụ Nha khoa Tổng quát

Các phòng khám nha khoa tổng quát (General dental clinics GDC) hoạt động khắp vùng đô thị và nông thôn ở Tây Úc. Phòng khám cung cấp dịch vụ nha khoa tổng quát và khẩn cấp được tài trợ cho những người dân Tây Úc đạt điều kiện về tài chính và địa lý. Các quy định về tính hội đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ của GDC bao gồm:

- Những người có thẻ chăm sóc y tế (health care card) còn hiệu lực hoặc thẻ chước giảm của người lãnh trợ cấp pension (pension concession card) và họ không đạt điều kiện nhận dịch vụ của SDS, và
- Trẻ em từ 0 đến 4 tuổi có tên trong thẻ chăm sóc y tế hoặc thẻ chước giảm của cha mẹ lãnh trợ cấp pension.

Chăm sóc nha khoa khẩn cấp được ưu tiên hóa và cung cấp khi cần. Tất cả bệnh nhân cần chăm sóc khẩn cấp phải gọi điện thoại cho phòng khám nha khoa công trong vùng và sắp xếp lịch hẹn. Để DHS có thể dành ưu tiên cho những bệnh nhân có các vấn đề nghiêm trọng nhất, bệnh nhân được chọn để chữa theo thứ tự nguy cấp và tính khẩn cấp của vấn đề răng của họ sẽ được đánh giá. Xin đừng đến phòng khám mà không có lịch hẹn trước.

Để đảm bảo sự công bằng trong việc sử dụng dịch vụ khi nhu cầu của dịch vụ vượt quá mức tài nguyên sẵn có thì các bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc răng không khẩn cấp phải lên danh sách chờ. GDC sẽ thông báo bệnh nhân khi tên của họ lên đến hàng đầu của danh sách chờ. Sau đợt chăm sóc răng miệng đầu tiên, bệnh nhân sẽ được lên Danh sách Chờ Trở lại cho cuộc khám tiếp theo.

Dịch Vụ Nha Khoa Đặc biệt

Dịch vụ nha khoa có tài trợ được cung cấp cho các nhóm bệnh nhân đặc biệt như sau:

- Các cư dân sống tại các cư xá chăm sóc người cao niên vùng đô thị đồng ý với một cuộc kiểm tra răng miệng miễn phí hàng năm
- Các tù nhân ở các trại giam của Bộ Dịch vụ Cải huấn ở vùng đô thị và nông thôn lớn (thường là các phòng khám tại trại tù)
- Những người hội đủ điều kiện có một khuyết tật về sự phát triển có liên quan đến khuyết tật trí tuệ hoặc tổn thương não mắc phải cụ thể
- Các bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Graylands và bệnh nhân ngoại trú được giới thiệu đến từ các nhà trọ và bệnh viện tâm thần đạt điều kiện
- Các bệnh nhân không đi lại được ở vùng đô thị có giấy giới thiệu của bác sĩ
- Những người có thương tích cột sống ngồi xe lăn

Chương trình Tài trợ Nha khoa

DHS còn sắp xếp việc tiếp cận dịch vụ nha khoa tổng quát và khẩn cấp có tài trợ cho những người đạt điều kiện về tài chính và địa lý thông qua:

- Chương trình Nha khoa có Tài trợ cho Bệnh nhân vùng Nông thôn: dịch vụ nha khoa miễn phí được cung cấp tại các phòng khám nha khoa công cộng ở nông thôn và thường các phòng khám này hoạt động tại các địa điểm mà ở đó không thể tiếp cận một phòng khám nha khoa công. Dịch vụ nha khoa được cung cấp bởi các nha sĩ tư được DHS công nhận.
- Chương trình Nha khoa có Tài trợ cho Bệnh nhân vùng Đô thị: khi có đủ tài trợ, bệnh nhân vùng đô thị đang có tên trên danh sách chờ dịch vụ nha khoa công có thể được cấp phép để nhận dịch vụ nha khoa có tài trợ cho trường hợp không khẩn cấp tại các phòng khám nha khoa tư nhân có tham gia chương trình
- Chương trình Thuật Chỉnh Răng Tư có Tài trợ – cho phép các bệnh nhân nông thôn đạt điều kiện được DHS liên lạc nhận dịch vụ thuật chỉnh răng chuyên khoa gần nhà họ hơn, vì tất cả các dịch vụ chuyên khoa hiện tại chỉ có ở Perth.

Phí và các khoản được tính dành cho người lớn


Tất cả các khoản được tính tương ứng với biểu phí nha khoa của Bộ Cựu Chiến Binh Liên Bang. Các lệ phí điều trị được cung cấp tại các phòng khám nha khoa công hoặc phòng khám nha khoa tư có tham gia, được chính phủ Tây Úc tài trợ với mức tối đa là 75% của chi phí điều trị, tính theo thu nhập Centrelink của họ. Bệnh nhân có trách nhiệm thanh toán khoản lệ phí còn lại và sẽ được phát hóa đơn. Bệnh nhân nào có các khoản phí chưa thanh toán sẽ không được đăng ký vào danh sách chờ hoặc không được lịch hẹn cho dịch vụ không khẩn cấp.


Người dân sống ở vùng xa xôi hẻo lánh


Ở những vùng xa xôi hẻo lánh mà ở đó chỉ có dịch vụ nha khoa của DHS, tất cả bệnh nhân có thể tiếp cận dịch vụ nha khoa tại phòng khám nha khoa công cộng. Bệnh nhân nào không đạt đủ điều kiện cho dịch vụ có tài trợ phải trả lệ phí bình thường.

Hãy thảo luận với nha sĩ của quý vị nếu cần thêm thông tin

Quý vị có muốn biết thêm thông tin hoặc góp ý kiến phản hồi không?
Tài liệu này có thể được cung cấp bằng các dạng khác như braille, phần ghi âm hoặc dạng điện tử khi được yêu cầu.

 Viên chức Liên hệ, Dental Health Services
Locked Bag 15, Bentley Delivery Centre, WA 6983

 publications@dental.health.wa.gov.au

 (08) 9313 0555

 www.dental.wa.gov.au

Tất cả hình ảnh sử dụng trong tài liệu này chỉ có mục đích minh họa, vì tài liệu này chỉ có tính cách là tài liệu hướng dẫn tổng quát.



© 2020 Dental Health Services WA. Bảo lưu mọi quyền.